

29 มิถุนายน 2018

## เรียนท่านผู้ปกครอง

หลังจากที่ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมมากมายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราก็มารถึงวันปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2017/18 โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งสองวิทยาเขตของเรา ต่างก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ปีการศึกษานี้เราได้เห็น BIST ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและเติบโตเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและสังสรรค์กันในโอกาสครบรอบ 15 ปี ในเดือนมีนาคม ขณะนี้จำนวนนักเรียนของเรามีถึง 500 คน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน (และมี Waiting list ในบางชั้นเรียน) นักเรียนชั้นซิกซ์ฟอร์มของเรา (ปีที่ 12 และปีที่ 13) มีจำนวนนักเรียนเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมา และจะมีจำนวนเกิน 75 คน ในเดือนสิงหาคม 2018 นักเรียน BTEC กลุ่มแรกได้เรียนจบหลักสูตร Diploma และ การแข่งขันกีฬาทั้งประเภททีมและประเภทรายบุคคล (จำนวนเหรียญที่ได้รับ) จากการแข่งขัน FOBISIA และการแข่งขันว่ายน้ำ TISAC ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราจึงมีแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและผมคิดว่าท่านจะมีความสุขหากท่านเปิดดูหนังสือ Year Book ของปี การศึกษา 2017/18 และได้ทบทวนเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ณ วิทยาเขตทั้งสองแห่ง

## การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ท่านผู้ปกครองคงได้รับจดหมายจากผมแล้วเกี่ยวกับวิธีใหม่ในการชำระเงินและขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียนและขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม ในภาคเรียนที่ 1 ตรงตามกำหนด มีจำนวนผู้ปกครองเพิ่มขึ้น ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้า เพื่อรับส่วนลด 5% ดังนั้นหากท่านต้องการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษนี้ กรุณาติดต่อสำนักงานฝ่ายการเงินเพื่อออกไปแจ้งหนี้รายปีแก่ท่าน

## เน็คไทสำหรับนักเรียนหญิง

หลังจากการประชุมในเดือนมิถุนายนกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ตัดสินใจว่าในภาคเรียนที่ 1 2018/9 ที่จะถึงนี้ นักเรียนหญิงสามารถเลือกได้ว่าจะสวมใส่ หรือ ไม่สวมใส่เน็คไท ก็ได้ ระหว่างชั้นปีที่ 2 ถึงชั้น ปีที่ 11 แต่สำหรับนักเรียนชายจะยังคงต้องสวมใส่เน็คไท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึง ปีที่ 13 การเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องนี้ ได้สอดคล้องกับโรงเรียน Bromsgrove School UK ของเรา ซึ่งนักเรียนชายท่านนั้นที่จะต้องสวมใส่เน็คไท (ซึ่งได้ดำเนินการมานานกว่าสี่ร้อยปีแล้ว!)

## หมวกนักเรียน

จากภาคเรียนที่ 1 2018/19 นักเรียนทุกคนในระดับประถมและมัธยมจะต้องซื้อหมวกนักเรียนจากทางโรงเรียน ซึ่งตอนนี้เราจะมีทั้งหมดของนักเรียนระดับประถม (ซึ่งมีผ้าคลุมคอ) และระดับมัธยม ( เป็นหมวกแบบทั่วไป) นักเรียนระดับมัธยมจะต้องสวมหมวก(normal cap design) ระหว่างเรียนพลศึกษา ซึ่งอยู่ในที่กลางแจ้ง และจะเหมือนกับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ต้องสวมหมวกในช่วงพักเรียน ช่วงพักกลางวัน ในการเรียนวิชาพลศึกษา และ ECA ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับโรงเรียน ในการดูแลความปลอดภัย และปกป้องนักเรียนจากภัยอันตรายของแสงอาทิตย์

## ชุดนักเรียน

ผู้ปกครองหลายท่านคงจะซื้อชุดฟอร์มใหม่ ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้ รวมทั้งรองเท้าใหม่สำหรับบุตรหลานของท่าน ผมขอแนะนำให้ท่าน ศึกษานโยบายในเรื่องชุดฟอร์ม จากเว็บไซต์ของโรงเรียน ในส่วน Admission ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่จะเห็นนักเรียนของเราสวมใส่ชุดนักเรียนอย่างเป็นระเบียบและถูกต้องทุกวัน

## บัตรประจำตัวผู้ปกครอง เมื่ออยู่ในโรงเรียน

มีท่านผู้ปกครองจำนวนมาก / คนขับรถ พยายามเข้ามาในวิทยาเขตทั้งสองแห่งโดยไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ปกครอง หรือแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 เป็นต้นไป ทางเราจะบังคับใช้กฎระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด หากท่านผู้ปกครอง / คนขับรถ ไม่แสดงบัตรประจำตัวที่ทางโรงเรียนออกให้ หรือแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อแลกกับบัตร Visitor ท่านจะไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณโรงเรียน ความปลอดภัยมีความสำคัญต่อนักเรียนทุกคน ผมต้องขอความร่วมมือจากท่าน ในการสนับสนุนโรงเรียนในเรื่องนี้ และหวังว่าท่านจะเข้าใจและ ไม่รู้สึกไม่พอใจ เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

## โครงการและการปรับปรุงอาคารในช่วงฤดูร้อน

เรามีโครงการก่อสร้างหลายโครงการที่จะจัดทำขึ้น ที่วิทยาเขตทั้งสองแห่ง ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนและผมหวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการเหล่านี้ในเดือนสิงหาคมสำหรับปีการศึกษาใหม่ ตามที่ระบุในจดหมายฉบับก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการเพิ่มค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2018/19 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะลงทุนกว่า 25 ล้านบาทสำหรับปีการศึกษาถัดไป ทั้งทั้งสองวิทยาเขต เพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนของเรายังคงเติบโตและเจริญขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า และผมอยากขอบคุณพวกเขาสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

## งานเลี้ยงต้อนรับและการปฐมนิเทศของผู้ปกครอง

งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 เวลา 11.00 น. ในวิทยาเขตรามคำแหง และ 14.00 น. ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค งานนี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ปกครอง Bromsgrove ทั้งเก่าและใหม่ในการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนต่างๆของโรงเรียนรวมทั้ง พบปะกับหัวหน้าระดับชั้น คณะครูและครูผู้ช่วยของบุตรหลานท่าน นอกจากนี้จะมีการจัดเลี้ยงบาร์บีคิวสำหรับผู้ปกครองนักเรียนประจำ เพื่อต้อนรับและสังสรรค์ในเวลา 16:00 น. ณ บริเวณด้านนอกของหอพักฯ

## วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2018/19

วันเปิดภาคเรียนวันแรก คือวันจันทร์ 27 สิงหาคม 2018 (นักเรียนประจำ กลับมาหอพักในคืนวันที่ 26 สิงหาคม)

## บทบาทผู้ประสานงานผู้ปกครองในวิทยาเขต วินเซอร์ ปาร์ค

ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในปีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้ คุณหนึ่งหัวหน้าแผนกรับสมัครนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน จะไม่ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ปกครองอีกต่อไป ดังนั้นหากผู้ปกครองมีคำถามหรือต้องการติดต่อกับคุณครู ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ ปาร์ค กรุณาติดต่อ คุณนัทหรือคุณ โบว์ ที่แผนก Student Information Centre (SIC) และหากท่านมีคำถามหรือต้องการติดต่อกับคุณครู ณ วิทยาเขตรามคำแหง กรุณาติดต่อกับ คุณ โบว์ เช่นเดิม

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนของเราอย่างต่อเนื่อง ผมหวังว่าท่านจะได้พักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนฝูงในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนนี้ อย่างมีความสุขและผมขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้

ขอแสดงความนับถือ

ดร. แดน มัวร์

ครูใหญ่ & ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

